

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ว ๑๖๕



องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓๕๐ หมู่ที่ ๓ ต.หนองไผ่ อ.เมืองฯ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนฯ
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี ๕ ปี ในสาขาวิชาเอก ๔ สาขา นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวไปยังโรงเรียนในสังกัดเพื่อดำเนินการแจ้งให้นักเรียนทราบ โดยให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวและทำสัญญา ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา ได้แก่ ๑) รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ ๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ และ ๔) ผู้ค้ำประกันต้องเป็นระดับ ๕ ขึ้นขึ้นไป พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๒ ชุด / สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด กรณีมีคู่สมรสให้แนบสำเนาบัตรคู่สมรส จำนวน ๒ ชุด หากไม่มาทำสัญญาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร. ๐-๔๕๘๑-๔๖๗๓
e-mail : pao-sisaket@hotmail.com

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้จัดสรรทุนสำหรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี ๕ ปี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ทุน, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน สาขาวิชาภาษาจีน สาขาดนตรีศึกษา จำนวน ๑ ทุน และสาขาภาษาไทย จำนวน ๑ ทุน ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษผลการคัดเลือกปรากฏ ดังนี้

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี ๕ ปี
 - ๑) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ทุน
ลำดับที่ ๑ นางสาวกัญญา บุญยอ โรงเรียนราชสีเสล
 - ๒) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน
ลำดับที่ ๑ นายรัฐเกียรติ บัวเหล็ก โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
 - ๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน
ลำดับที่ ๑ นายปรเมศร์ รุ่งเรือง โรงเรียนศรีแก้วพิทยา
 - ๔) สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน ๑ ทุน
ลำดับที่ ๑ นางสาววิษณุดา เรืองคำ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
 - ๕) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ ทุน
ลำดับที่ ๑ นายวิษณุพล นุเรศรัมย์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
 - ๖) สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน ๑ ทุน
ลำดับที่ ๑ นายอาทร บุระดาษ โรงเรียนสายธารวิทยา

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมผู้ปกครอง มารับฟังคำชี้แจงและทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ